

นายนิยม จิงสนธิพร เกษตรกรผู้ปลูกลำไยอำเภอสามพราน



ที่อยู่ ๑๗/๕ หมู่ ๑๒ ต.คลองจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๘ ๑๑๗๑ ๖๘๒๒
ปลูกลำไยบนพื้นที่ ๓๐ ไร่ ประมาณ ๔๐๐ ต้น
ผลผลิตสูงสุด ๕๐,๐๐๐ กิโลกรัม/ปี

นายนิยม เกษตรกรผู้ปลูกลำไยตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พื้นเพเดิมเป็นคนกรุงเทพมหานคร เป็นพนักงานบริษัทเอกชนอยู่แถวบึงเกล้า แต่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจ ปี ๒๕๔๐ จึงออกจากงานมาดูแลสวนมะพร้าว ซึ่งทางบิดาได้ซื้อที่ไว้ในพื้นที่ตำบลคลองจินดา และพี่ชายได้มาปลูกมะพร้าวไว้ แต่เมื่อต้นมะพร้าวอายุมากขึ้นทำให้ผลผลิตลดน้อยลง จึงมองหาพืชชนิดอื่นมาปลูกทดแทน โดยพิจารณาว่าเป็นพืชที่เรามีแต่คนอื่นไม่มี คนอื่นมีแต่เราไม่มี สุดท้ายลงตัวที่ ลำไย คือ เมื่อทางภาคเหนือมีผลผลิตแต่ภาคกลางยังไม่มีผลผลิต และเมื่อภาคกลางมีผลผลิตภาคเหนือจะไม่มีผลผลิต แต่ภาคกลางผลผลิตจะมีคุณภาพกว่า เนื่องจาก ลักษณะดินดีกว่า แหล่งน้ำที่ดี และมีการบำรุงรักษาที่ดีกว่า

นายนิยม ถือว่าเป็นเกษตรกรรายแรกๆ ที่นำลำไยพันธุ์พวงทองมาปลูกในพื้นที่ ซึ่งข้อดีของลำไยพันธุ์นี้ คือ ผลตก และลูกใหญ่ โดยอาศัยการเรียนรู้ด้วยตัวเอง การไปดูงาน เป็นต้น



การปลูก

๑. เตรียมดิน ยกร่อง พรวนดิน

๒. กำหนดระยะเวลาการปลูก ๕x๔ ๖วา โดยปลูกแบบสลับฟันปลา ซึ่งของนายนิยมปลูกค่อนข้างห่างจากเกษตรกรรายอื่น



การดูแลรักษา

นายนิยมกล่าวว่า ลำไยเป็นพืชที่ปลูกง่าย ขอให้มีน้ำเนื่องจากลำไยต้องการน้ำเยอะ แต่ไม่ชอบน้ำแฉะ จึงไม่จำเป็นต้องรดน้ำทุกวัน รดประมาณ ๓-๔ ครั้งต่อสัปดาห์ โดยสังเกตจากสภาพความชื้นในดิน

การปลูกลำไยจำเป็นต้องทำไม้ค้ำลำต้นป้องกันการล้ม เนื่องจากระบบรากตื้น

การดูแล ในช่วงปีที่ ๑-๒

ช่วงนี้จะบำรุงดิน โดยการใส่ขี้วัวใส่ทุ้งเพื่อเพิ่มไนโตรเจนในดิน ใส่ปุ๋ย ๑ - ๒ ครั้ง ประมาณ ๒-๓ กิโลกรัม/ต้น ซึ่งขี้วัวสามารถใส่เยอะได้

การดูแลในช่วงปีที่ ๒

ใส่ปุ๋ยสูตร ๒๕-๗-๗ ปริมาณ ๒๐๐-๕๐๐ กรัม/ต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของต้น ใส่ทุก ๑ เดือนครึ่ง ส่วนน้ำจะให้ ๓-๔ วัน/ครั้ง

การดูแลในช่วง ๒ ปีครึ่ง(ช่วงนี้จะเริ่มไว้ลูกครั้งแรก)

๑. จะหยุดการใส่ปุ๋ยที่มีไนโตรเจนสูง ประมาณ ๑ - ๑ เดือนครึ่ง ก่อนไว้ปลูก



นายบุญสม ประเสริฐมรรค

(ประธานกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรสวนส้มโอทรงคนอง)

ที่อยู่ : ๘๖/๒ หมู่ ๓ ตำบลทรงคนอง

อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

เบอร์โทรศัพท์ : ๐๙๘-๕๑๕๕๑๑๙๙

ที่ตั้งกลุ่ม หมู่ ๕ ตำบลทรงคนอง

อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

(พิกัด GPS : X : ๖๓๖๐๙๓ ; Y : ๑๕๒๒๒๙๕)

ก่อตั้งกลุ่มเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

การลดต้นทุนการผลิตส้มโอ

นายบุญสม หรือกำนันบุญสมที่ชาวบ้านทั่วไปรู้จัก ปลูกส้มโอบนพื้นที่ ๒ ไร่ ปลูกพันธุ์ชาวน้ำผึ้ง ๑ ไร่ พันธุ์ทองดี ๑ ไร่ ผสมผสานกับพืชอื่น เช่น มะนาว หนาก และกล้วย เป็นต้น

การคัดเลือกกิ่งพันธุ์

กำนันบุญสม ใส่ใจในการคัดเลือกกิ่งพันธุ์ เพื่อให้ได้สายพันธุ์ส้มโอของนครปฐม โดยจะเลือกตอนกิ่งส้มโอจากต้นส้มโอดั้งเดิมในพื้นที่อำเภอสามพราน โดยเลือกต้นมีความสมบูรณ์ ลักษณะตรงตามสายพันธุ์ เมื่อรากงอกออกมาดีแล้วจึงตัดตัดกิ่งตอนมาชำในถุงดำประมาณ ๑ - ๒ เดือน ให้รากเจริญเติบโตดี จึงนำไปปลูก

วิธีการเตรียมพื้นที่ และการปลูก

๑. เนื่องจากพื้นที่เป็นที่ลุ่มน้ำท่วมขัง จะปลูกบนสันร่องกว้างประมาณ ๔ - ๕ เมตร ระหว่างร่อง (ร่องน้ำกว้าง ๑.๕๐ เมตร)

๒. จะปลูกแถวเดียวกลางสันร่อง ระยะห่างระหว่างต้น ๔ เมตร พื้นที่ ๑ ไร่ จะได้ ๓๕ - ๔๐ ต้น

๓. สันร่องจะใช้ฟางข้าวปู เพื่อรักษาความชื้น และเมื่อย่อยสลายก็จะเป็นอินทรีย์วัตถุบำรุงดิน

ต้นส้มโออายุ ๔ - ๕ ปี จะไว้ผลได้บ้าง ต้นส้มโออายุ ๖ - ๗ ปี จะไว้ผลได้เต็มที่ หากอายุต้นส้ม

โอยังน้อยไว้ผลมากๆ จะทำให้ต้นโทรม เมื่อต้นส้มโออายุ ๘ - ๑๐ ปี ส้มโอจะให้ผลผลิตดี

การดูแลรักษา จะปลูกตามธรรมชาติ ปลูกไม่ใช้สารเคมี ไม่พบการระบาดของโรคและแมลง

๑. ใส่ปุ๋ยอินทรีย์เดือนละ ๑ ครั้ง และมูลค่างควาปีละ ๑ ครั้ง

๒. ตัดหญ้าเดือนละ ๑ ครั้ง หรือเห็นมาหญ้ายาว หญ้าที่ตัดจะมากลุมบริเวณโคนต้นส้มโอ และ

ใช้น้ำหมักที่ทำขึ้นเองราด เพื่อบำรุงต้นส้มโอ และปรับปรุงดิน